

Số: 153 /BC-HĐND

Quảng Điền, ngày 14 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri trước kỳ họp thứ 05 - HĐND huyện

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 05, HĐND huyện khóa XI, sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND huyện theo địa bàn ứng cử. Trên cơ sở kế hoạch, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 17/11/2022, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri đề xuất, phản ánh tại kỳ họp theo quy định của pháp luật.

Qua tổng hợp kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam huyện, tổng hợp của các Tổ đại biểu HĐND huyện tại 09 điểm tiếp xúc cử tri trên toàn huyện. Tại hội nghị liên tịch giữa HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các ban, các tổ đại biểu HĐND huyện để thống nhất tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 05 - HĐND huyện khóa XI, các kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào nhóm hạ tầng giao thông, thủy lợi và môi trường. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, Tổ đại biểu số 02 HĐND tỉnh đã tiếp thu 05 kiến nghị trình HĐND tỉnh. Một số kiến nghị UBND huyện đã có kế hoạch, lộ trình thực hiện, đồng thời phân cấp cho cấp xã tiếp thu xử lý, như đầu tư lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri như sau:

1. Cử tri các xã: Quảng Thọ, Quảng Thành kiến nghị:

Những năm qua, mặc dù cấp trên đã đầu tư khá lớn cho việc kiên cố hóa hóa hệ thống đê kè ven sông, ven phá. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ lụt các đoạn bờ sông chưa được kè tại thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành (đoạn từ cống Phú Lương A đến thôn An Thành) và công trình Kè sông Diên Hồng đoạn qua thôn Phò Nam B, xã Quảng Thọ kè chưa được hoàn chỉnh do không được bố trí vốn và công trình đã phê duyệt quyết toán gây mất an toàn cho người dân. Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để gia cố, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đê kè hoặc kiến nghị đề xuất lên cấp trên có kế hoạch xây dựng trong những năm sau nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

2. Cử tri xã Quảng Lợi kiến nghị:

Tuyến đê tây ven phá Tam Giang đoạn qua địa bàn xã được nhà nước quan tâm đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, phát triển du lịch, dịch vụ, lưu thông đi lại. Bên cạnh đó, hiện nay, dự án FMCR tiếp tục đầu tư dự án Nâng cấp đê kết hợp giao thông Tây Phá Tam Giang với chiều dài qua xã Quảng Thái khoảng 1,7 km và đoạn qua xã Quảng Lợi khoản 1,1 km. Tuy nhiên, còn khoảng 5 km đã bị xuống cấp, một số đoạn bị vỡ (từ HTX Thanh Lợi đến HTX Tín Lợi), nếu không kịp thời gia cố, sửa chữa sẽ dẫn đến khó khăn trong sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và bỏ hoang vụ Hè Thu do nhiễm mặn. Đề nghị huyện tiếp tục đề xuất cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư hoàn thiện.

3. Cử tri xã Quảng Phú kiến nghị:

Hiện nay, lò giết mổ gia súc tập trung tại thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Kính đề nghị UBND huyện và các phòng ban liên quan quan tâm hỗ trợ giải pháp để di dời lò mổ đến địa điểm phù hợp, cách xa khu dân cư nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đời sống sinh hoạt cho người dân tại khu vực này.

4. Cử tri xã Quảng Vinh kiến nghị:

Cầu Bắc Vinh là tuyến đường giao thông chính nối Tỉnh lộ 11A đến khu vực Bắc Vinh, xã Quảng Vinh giúp người dân lưu thông đến khu vực trung tâm xã và các vùng lân cận, đặc biệt đây là con đường đến trường của các em học sinh khu vực các Thôn Nam Dương và Thanh Cần - Trọng Đức. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ lụt vừa qua đã làm xói mòn móng cầu phía Bắc gây nên tình trạng sụt lún nguy hiểm. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo sửa chữa, khắc phục khẩn cấp móng cầu để đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông, phục vụ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng mới cầu Bắc Vinh trong những năm tới.

Trên đây là một số ý kiến cử tri trên địa bàn huyện đề xuất, kiến nghị, Thường trực HĐND huyện tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp lần thứ 05- HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận:

- TV Huyện ủy;
- CT, PCT HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQ VN huyện;
- Các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP+CVHD;
- Lưu: VT. *du*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Lượng